

คณะนิติศาสตร์ มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อเจ้าของผลงาน	ชื่อผลงาน	ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ (ระบุเชิงสาธารณะ/เชิงนโยบาย/เชิง พาณิชย์/ประโยชน์ทางอ้อม)	หน่วยงานที่นำไปใช้ ประโยชน์
1	รศ.ดร.รชชงพร โกมลเสวิน	การประเมินผลการดำเนินงาน ของโครงการของกรม ประชาสัมพันธ์ ประจำปี งบประมาณ 2556	เชิงนโยบายกำหนดควิสัยทัศน์ พันธกิจ กล ยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์ของกรม ประชาสัมพันธ์	กรมประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 2556
2	ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ ร่วมกับ อ.อิสริย์ ประดิษฐ์ธีระ	การสำรวจความต้องการของ ประชาชนต่อสถานีโทรทัศน์ ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง	เชิงนโยบาย - เพื่อสำรวจความต้องการของ ประชาชนต่อเนื้อหาในรูปแบบรายการในการ จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง	สำนักงาน ปลัดกระทรวง กลาโหม
3	ผศ.สุนิสา ประวิชัย	รายงานผลสำรวจเชิงปริมาณ “การรับรู้ ความเข้าใจ และ พฤติกรรมการสุขภาพของคนไทย” (โครงการลดพุงลดโรค) หลัง เผยแพร่สื่อรณรงค์	เชิงสาธารณะ - การพัฒนางานสื่อสารเพื่อ การรณรงค์เพื่อสังคมในประเด็นสุขภาพ ต่างๆ ที่เหมาะสม ทั้งในด้านเนื้อหา และ ช่องทางการสื่อสารรณรงค์	สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) 4 ธันวาคม 2556
4	ผศ.สุนิสา ประวิชัย	รายงานผลประเมิน การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ในประเทศ ปี 2555 (ชุดคิดถึงเมืองไทย)	เชิงสาธารณะ บริษัท แบงก์คอก โรเตอร์ จำกัด นำข้อมูลผลสำรวจมาใช้เป็นแนวทาง ในการวางแผนการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ด้านการท่องเที่ยว ภายในประเทศให้กับ ททท.	บริษัท แบงคอก โรเตอร์ จำกัด 8 กุมภาพันธ์ 2556
5	ผศ.สุนิสา ประวิชัย	รายงานการวิจัยประเมินผล โครงการรณรงค์การยกระดับ มาตรฐาน	เชิงสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) และบริษัท มีเดียพอยท์ โปรดักชั่น จำกัด ผู้วางแผนและผลิตสื่อ โฆษณาให้กับ อย. นำข้อมูลการวิจัยไปใช้ เป็นแนวทางในการวางแผนการใช้สื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์โครงการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปฯ เพื่อให้ ประชาชนเกิดความมั่นใจในปีต่อไป	บริษัท มีเดียพอยท์ โปรดักชั่น จำกัด 19 พฤศจิกายน 2556
6	ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกกร	รายงานวิจัยประเมินผล โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วางแผนและจัดซื้อสื่อ เพื่อการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โดย สำนักงานคณะกรรมการป้อง	เชิงสาธารณะ -บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จำกัดในฐานะเป็นบริษัทที่ปรึกษาโฆษณา ของสำนักงานคณะกรรมการป้องและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สามารถนำรายงานวิจัยประเมินผล ผลโครงการดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อการ พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขผลลัพธ์ของการ	บริษัท ซี.เอ.อิน โฟ มีเดีย จำกัด 17 มี.ค. 2557

		<p>และปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์</p>	<p>ดำเนินงานโครงการด้านพฤติกรรม เปิดรับสื่อ ทัศนคติและพฤติกรรม สร้างเครือข่ายพันธมิตรพิชิตคอร์รัปชันของ ประชาชน โดยทางบริษัทได้นำข้อมูลวิจัยไป เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้สื่อให้ เข้าถึง สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทัศนคติที่ดีต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน และพฤติกรรมที่เหมาะสมในการสร้าง เครือข่ายพันธมิตรพิชิตคอร์รัปชันของ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในอนาคต</p> <p><u>เชิงนโยบาย</u> บริษัทซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จำกัด ในฐานะเป็นบริษัทที่ปรึกษาโฆษณาของ สำนักงาน ป.ป.ช. สามารถนำผลวิจัย ประเมินผลโครงการดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ในการกำหนดกลยุทธ์การเลือกใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์และโฆษณาให้สำนักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นองค์กรที่ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้ผ่านสื่อและกิจกรรมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ กำหนดในแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง ส่งเสริมการยอมรับและความน่าเชื่อถือของ องค์กรในสายตาของประชาชนทั่วไปและ สังคม สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักงาน ของป.ป.ช. และนโยบายของรัฐในการ ต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย</p>	
7	อ.กิจชัย ชัยนาคอนันต์	<p>ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท เอนเนอจี วัน จำกัด - Artwork : แผ่นพับ (A4 : FP/4C x 2P) - VDO Presentation Script :</p>	<p>เชิงพาณิชย์ สื่อที่ผลิตมีบทบาทส่งเสริม การตลาดแก่บริษัทฯ ช่วยให้พนักงานขาย ทำงานง่ายขึ้นเพราะมีประเด็นและเนื้อหาที่ ชัดเจนในการนำเสนอ ผู้บริโภคเกิดความรู้ ความเข้าใจได้ดี จึงมั่นใจในสินค้าและ บริการ ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดจำหน่าย สินค้าเพิ่มมากขึ้น</p>	บริษัท เอนเนอจี วัน จำกัด
8	ผศ.ณัฐา ฉางชูโต	<p>งานวิจัยการศึกษาความต้องการ ของบุคลากรสำนักงาน ก.พ.ต่อ การสื่อสารองค์กรเพื่อพัฒนา แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก</p>	<p>เชิงสาธารณะ สำนักงาน ก.พ. ถือเป็น องค์กรกลางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ ระบบราชการไทย ดังนั้นการส่งเสริม ภาพลักษณ์ของสำนักงาน ก.พ. รวมถึง</p>	1 เมษายน 2557

			<p>ภาพลักษณ์ของข้าราชการไทยผ่านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จึงเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในภาพรวม ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสียกับภาพลักษณ์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดทำแผนส่งเสริมภาพลักษณ์มีความถูกต้องชัดเจน และมีประสิทธิภาพ</p> <p>เชิงนโยบาย สำนักงาน ก.พ. สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับองค์กรทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยในแผนดังกล่าวสามารถนำไปกำหนดยุทธศาสตร์ทางการสื่อสาร การกำหนดโครงการ กิจกรรม ช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงและสอดคล้องกับความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายในอันที่จะนำมาซึ่งภาพลักษณ์และชื่อเสียงอันดีให้กับองค์กรต่อไป</p>	
9	อ.สาริกา คำสุวรรณ	ภูมิหลังทางวัฒนธรรม และสังคมของนักท่องเที่ยงที่ผูกโยงกับสุขภาพจากตะวันออกกลางหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์	<p>เชิงนโยบาย- นำผลการวิจัยเรื่องนี้มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบายของทางโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาการให้บริการและตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยชาวตะวันออกกลางให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>เชิงพาณิชย์ - เผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชาวตะวันออกกลางมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงพาณิชย์</p>	บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)
10	อ.ขจรจิต บุนนาค ร่วมกับ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ	การบริโภคข่าวหนังสือพิมพ์ของคนต่างวัยในสังคมไทย	เชิงนโยบาย ความรู้ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาวงการสื่อมวลชน โดยสามารถนำไปใช้ในการวางแผนเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาองค์กร	สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
11	อ.ธรรมยุทธิ จันทร์ทิพย์	โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพ สื่อมวลชน ประจำปี 2556 “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ 5	โปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และนักวิชาชีพ สื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน โดยสมาคมวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการสื่อ และ	สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิส

			กระบวนการผลิตสื่อวารสารศาสตร์ที่กำลังเข้าสู่ภาวะการหลอมรวมกันของสื่อ (Media Convergence) ทั้งในแง่ของเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์กรสื่อที่ขยายครอบคลุมสื่อหลายประเภทในเวลาเดียวกัน การร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน และงานข่าวที่มีเนื้อหาออกหลากหลายช่องทางเพื่อนำมาพิจารณา ปรับปรุง และประกอบสร้างองค์ความรู้ให้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพวารสารศาสตร์แห่งอนาคต	รา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
12	อ.ภัทราวดี ธีเลอร์	วางแผนรูปแบบบทสคริปต์สปอตโทรทัศน์สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้องค์กรภาคเอกชนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 30 วินาที เผยแพร่ผ่านช่อง TNN 24 และ Nation Channel เริ่มวันที่ 15-30 พฤษภาคม 2557	สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
13	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 1 พิธีกร คือ จารุพันธ์ อธิธาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ ดร.มัทนา สานติวัตร	การให้ข้อมูล สารความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 2 พิธีกร คือ วสันต์ ทองสุข แขกรับเชิญ คือ เตือนใจ ดีเทศน์	การให้ข้อมูล สารความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
15	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ	การให้ข้อมูล สารความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน	สถานีโทรทัศน์

		สุข” ตอนที่ 3 พิธีกร คือ ไอริน ดำรงมงคลกุล แขกรับเชิญ คือ พระมหาน ภทนต์ สันติภทโท	การเมือง การบริหารประเทศ กิจกรรม ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
16	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 4 พิธีกร คือ จารุพันธ์ อธิธาวัชกุล แขกรับ เชิญ คือ ประดิษฐ์ สุนทรสวัสดิ์	การให้ข้อมูล สารความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจกรรม ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
17	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 5 พิธีกร คือ จารุพันธ์ อธิธาวัชกุล แขกรับ เชิญ คือ รศ.เสาวนีย์ จิตต์หมวด	การให้ข้อมูล สารความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจกรรม ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
18	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 6 พิธีกร คือ ไอริน ดำรงมงคลกุล แขกรับเชิญ คือ พระมหาน ภทนต์ สันติภทโท	การให้ข้อมูล สารความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจกรรม ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
19	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ	การให้ข้อมูล สารความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน	สถานีโทรทัศน์

		สุข” ตอนที่ 7 พิธีกร คือ ศิริบุรณ์ ญัฐพันธ์ แขกรับเชิญ คือ ดร.วิวัฒน์ ศัลย กำธร	การเมือง การบริหารประเทศ กิจกรรม ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
20	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 8 พิธีกร คือ ศิริ บุรณ์ ญัฐพันธ์ แขกรับเชิญ คือ พลเดช วรรณิตร	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจกรรม ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
21	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 9 พิธีกร คือ ศิริ บุรณ์ ญัฐพันธ์ แขกรับเชิญ คือ อริยะ นาวิธรรม	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจกรรม ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
22	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 10 พิธีกร คือ ศิริ บุรณ์ ญัฐพันธ์ แขกรับเชิญ คือ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจกรรม ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
23	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 11 พิธีกร คือ	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจกรรม	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2,

		จารุพันธ์ อธิธาวัชกุล แกรับ เชิญ คือ รศ.เสาวนีย์ จิตต์หมวด	ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
24	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 12 พิธีกร คือ ศันสนีย์ นาดพงษ์ แกรับเชิญ คือ พลเอกพิเชษฐ์ พิสัยจร	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
25	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 13 พิธีกร คือ ศิริ บุรณ์ ณ์ฐพันธ์ แกรับเชิญ คือ รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
26	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 14 พิธีกร คือ จารุพันธ์ อธิธาวัชกุล แกรับ เชิญ คือ พลเอก เอกชัย ศรี วิลาศ	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
27	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 15 พิธีกร คือ จารุพันธ์ อธิธาวัชกุล แกรับ	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า,

		เชิญ คือ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ	การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	SiPA และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
28	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 16 พิธีกร คือ ศิริบุรณ ณ์ัฐพันธ์ แขกรับเชิญ คือ อริยะ นาวิธรรม	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
29	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 17 พิธีกร คือ ศิริบุรณ ณ์ัฐพันธ์ แขกรับเชิญ คือ รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
30	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 18 พิธีกร คือ ศิริบุรณ ณ์ัฐพันธ์ แขกรับเชิญ คือ วริสร รักษ์พันธุ์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
31	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 19 พิธีกร คือ วสันต์ ทองสุข แขกรับเชิญ คือ ธนชาติ ธรรมโชติ	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ

			การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
32	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 20 พิธีกร คือ ศันสนีย์ นาคพงศ์ แขกรับเชิญ คือ พลเอกพิเชษฐ พิสัยจร	การให้ข้อมูล สารความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
33	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 21 พิธีกร คือ จารุพันธ์ อธิธาวัชกุล แขกรับ เชิญ คือ พระมหาหรรษา ธม มหาโส	การให้ข้อมูล สารความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
34	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 22 พิธีกร คือ ธน ชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ สุริยนทร์ โสถสิทธิ์	การให้ข้อมูล สารความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
35	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 23 พิธีกร คือ ศันสนีย์ นาคพงศ์ แขกรับเชิญ คือ พลเอกพิเชษฐ พิสัยจร	การให้ข้อมูล สารความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย

			ปลุกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	กรุงเทพ
36	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 24 พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ สุรียนตร์ โสทธิทัต	การให้ข้อมูล สารระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
37	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 25 พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล	การให้ข้อมูล สารระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
38	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 26 พิธีกร คือ รังสิมา กาญจนเกตุ แขกรับเชิญ คือ ปัญญา ปุลิเวคินทร์	การให้ข้อมูล สารระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
39	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 27 พิธีกร คือ กัญญาวีร์ ฤทธิไชย แขกรับเชิญ คือ วริสร รักษ์พันธุ์	การให้ข้อมูล สารระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

			สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	
40	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 28 พิธีกร คือ สุข วุฒิ รัตนพล แขกรับเชิญ คือ ปัญญา ปุลิเวคินทร์	การให้ข้อมูล สารระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
41	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 29 พิธีกร คือ วสันต์ ทองสุข แขกรับเชิญ คือ ธนาชาติ ธรรมโชติ	การให้ข้อมูล สารระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
42	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 30 พิธีกร คือ จารุพันธ์ อธิธิอาวชกุล แขกรับ เชิญ คือ พระมหาหรรษา ธรรม มหาโส	การให้ข้อมูล สารระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
43	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 31 พิธีกร คือ ธน ชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์	การให้ข้อมูล สารระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

			ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	
44	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 32 พิธีกร คือ ธน ชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ อวยชัย คูหากาญจน์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
45	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 33 พิธีกร คือ ธน ชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ สุรัชชัย ศรีสารคาม	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
46	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 34 พิธีกร คือ ธน ชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ สุรัชชัย ศรีสารคาม	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
47	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 35 พิธีกร คือ ธน ชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ ปาริชาติ สถาปิตานนท์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

			สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	
48	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 36 พิธีกร คือ จารุพันธ์ อธิธาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ สมปอง อินทร์ทอง	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
49	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 37 พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ อวยชัย คูหากาญจน์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
50	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 38 พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ ภาวเดช พยัฆวิเชียร	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
51	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 39 พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

			ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	
52	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 40 พิธีกร คือ ธน ชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
53	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 41 พิธีกร คือ ธน ชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ ภูมิบุญ แซ่ม้อย	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
54	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 42 พิธีกร คือ ธน ชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
55	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 43 พิธีกร คือ ธน ชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ ดร.ภารเดช พยัฆวิเชียร	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

			ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	
56	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 44 พิธีกร คือ ธน ชาติ ธรรมมโชติ แขกรับเชิญ คือ ภูมิบุญ แหม่มซ้อย	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
57	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 45 พิธีกร คือ กัญญาวิรี ฤทธิไกร แขกรับเชิญ คือ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ ศักดิ์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
58	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 46 พิธีกร คือ จารุพันธ์ อธิธาวัชกุล แขกรับ เชิญ คือ ดร.เด่นชัย อัครเดชเด ชาชัย	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
59	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 47 พิธีกร คือ วสันต์ ทองสุข แขกรับเชิญ คือ เผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

			ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	
60	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 48 พิธีกร คือ จารุณันท์ อธิธาว์ชกุล แขกรับ เชิญ คือ ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
61	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 49 พิธีกร คือ วสันต์ ทองสุข แขกรับเชิญ คือ เกียรติเกรียงกี ใจสมุทร	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
62	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 50 พิธีกร คือ จารุณันท์ อธิธาว์ชกุล แขกรับ เชิญ คือ นพ.บรรพต ตันธีรวงศ์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
63	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 51 พิธีกร คือ จารุณันท์ อธิธาว์ชกุล แขกรับ เชิญ คือ เผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

			ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	
64	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 52 พิธีกร คือ จารุณันท์ อธิธาวัชกุล แขกรับ เชิญ คือ นพ.พรเทพ ศิริวนา รังสรรค์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
65	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 53 พิธีกร คือ วสันต์ ทองสุข แขกรับเชิญ คือ เกียรติเกรียงไกร ใจสมุทร	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
66	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 54 พิธีกร คือ จารุณันท์ อธิธาวัชกุล แขกรับ เชิญ คือ นพ.พรเทพ ศิริวนา รังสรรค์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
67	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 55 พิธีกร คือ จารุณันท์ อธิธาวัชกุล แขกรับ เชิญ คือ สุนทรียา เหมือนพะ วงศ์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

			ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	
68	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 56 พิธีกร คือ จารุพันธ์ อธิธาวัชกุล แขกรับ เชิญ คือ เฉลิมเกียรติ คงวิเชียร วัฒน์	การให้ข้อมูล สารระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
69	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 57 พิธีกร คือ มัย ธัช สามเสน แขกรับเชิญ คือ จุฑามาศ ลิปลการถก และ กาญจนา จิตเพิ่มสุข	การให้ข้อมูล สารระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
70	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 58 พิธีกร คือ จารุพันธ์ อธิธาวัชกุล แขกรับ เชิญ คือ เฉลิมเกียรติ คงวิเชียร	การให้ข้อมูล สารระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
71	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 59 พิธีกร คือ วสันต์ ทองสุข แขกรับเชิญ คือ สุภาพ เรืองปราษฎ์	การให้ข้อมูล สารระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

			ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	
72	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 60 พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุปผา แขกรับเชิญ คือ ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร	การให้ข้อมูล สารระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
73	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 61 พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุปผา แขกรับเชิญ คือ รศ.ดร.กุลวดี โรจนไพศาล กิจ	การให้ข้อมูล สารระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
74	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 62 พิธีกร คือ ธน ชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ ฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล	การให้ข้อมูล สารระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
75	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 63 พิธีกร คือ นพ. มัธยัส สามเสน แขกรับเชิญ คือ โยธิน ชนสมิทธิ์	การให้ข้อมูล สารระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

			สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	
76	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 64 พิธีกร คือ ธน ชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ กรณ์ จันทรศิริ	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
77	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 65 พิธีกร คือ จารุพันธ์ อธิธาวัชกุล แขกรับ เชิญ คือ สมปอง อินทรทอง	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
78	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 66 พิธีกร คือ นพ. มัธย สามเสน แขกรับเชิญ คือ ดร.มุกดา พัฒนะเอนก	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
79	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 67 พิธีกร คือ ชินินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

			สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	
80	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 68 พิธีกร คือ ธน ชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ พรจิตร หรุ่นรัมย์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
81	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 69 พิธีกร คือ ธน ชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ ดร.โกษิต ล้อศรีรัตน์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
82	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 70 พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ แพทย์หญิงวายุพา วงศ์ วิกรม	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
83	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 71 พิธีกร คือ ธน ชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ ดร.สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

			สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	
84	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 72 พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ พล.อ.สนั่น มະเริงสิทธิ์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
85	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 73 พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ ชัยพร พิมมะรัตน์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
86	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 74 พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
87	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติ สุข” ตอนที่ 75 พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ ชัยพร พิมมะรัตน์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้าน การเมือง การบริหารประเทศ กิจการ ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ	สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และ มหาวิทยาลัย

			ปลุกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	กรุงเทพ
88	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 76 พิธีกร คือ ชรินทร์ ป้อมบุงผา แขกรับเชิญ คือ สุรพล เข้ม้นนามัด	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
89	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 77 พิธีกร คือ ชรินทร์ ป้อมบุงผา แขกรับเชิญ คือ สุรพล เข้ม้นนามัด	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
90	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 78 พิธีกร คือ ชรินทร์ ป้อมบุงผา แขกรับเชิญ คือ สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร จิตศักดิ์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
91	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 79 พิธีกร คือ ชรินทร์ ป้อมบุงผา แขกรับเชิญ คือ สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร จิตศักดิ์	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัย

			ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	กรุงเทพ
92	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 80 พิธีกร คือ ไอริน ดำรงมงคลกุล แขกรับเชิญ คือ วีรณัฐ ไรจนประภา	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจกรรมระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
93	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 81 พิธีกร คือ สักกะพงษ์ บุญมี แขกรับเชิญ คือ ภาวตาวิริยะ ฉันทวโรดม	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจกรรมระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
94	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 82 พิธีกร คือ ไอริน ดำรงมงคลกุล แขกรับเชิญ คือ อภัย จันทนจุลกะ	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจกรรมระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
95	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 83 พิธีกร คือ ไอริน ดำรงมงคลกุล แขกรับเชิญ คือ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล	การให้ข้อมูล สาระความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจกรรมระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการ	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัย

			ปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	กรุงเทพ
96	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 84 พิธีกร คือ ไอริน ดำรงมงคลกุล แขกรับเชิญ คือ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล	การให้ข้อมูล สารความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
97	อ.ปณต สุสุวรรณ	กำกับรายการ “เพื่อสังคมสันติสุข” ตอนที่ 85 พิธีกร คือ ชรินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ พลเอกนักรบ บุญบัวทอง	การให้ข้อมูล สารความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การบริหารประเทศ กิจการระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมสันติสุข	สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TNN2, สถาบันพระปกเกล้า, SiPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
98	อ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์	งานเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อตีพิมพ์ในตำราหลักการและแนวคิดวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์ เรื่อง “การเล่าเรื่องด้วยภาพ และอินโฟกราฟิก”	ใช้เผยแพร่ในวงการการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เฉพาะสาขาวิชาวารสารศาสตร์	สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
99	ผศ.พรรณศักดิ์ สุชี	บทละคร “ฝันกลางฤดูร้อน”	นำไปจัดแสดงในโครงการเทศกาลละครศิลปะนิพนธ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
100	ผศ.พรรณศักดิ์ สุชี	บทละครเรื่อง Equus เอควัส อาชญาอาชานอย	จัดแสดงโครงการเทศกาลละครสารนิพนธ์ ประจำปี การศึกษา 2556	สาขาวิชาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
101	ชนาภรณ์ ธรรมรัฐ	การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตบำบัดด้วยละครและการ	เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรบุคลากรผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้นำ	โรงพยาบาลธัญญา รักษาสุขภาพ

		เคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วยสารเสพติด”	ความรู้ที่ได้มาฝึกปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในงานประจำ โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้แสดงออกซึ่งความรู้ความเข้าใจและทักษะการทำงานที่มีการพัฒนามากขึ้น	
102	ชนาภรณ์ ธรรมรัฐ	การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะบำบัดสำหรับวัยรุ่น” เพื่อพัฒนารูปแบบบริการคลินิกจิตเวชวัยรุ่น	เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรบุคลากรผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้นำความรู้ที่ได้มาฝึกปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในงานประจำ โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้แสดงออกซึ่งความรู้ความเข้าใจและทักษะการทำงานที่มีการพัฒนามากขึ้น	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
103	ชนาภรณ์ ธรรมรัฐ	กลุ่มละครบำบัดสำหรับเด็กอายุ 9-12 ปี	เพื่อบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตและปรับพฤติกรรมผู้เข้ารับการบำบัดมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคล มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงลดน้อยลง	โรงพยาบาลมหารมย์
104	ชนาภรณ์ ธรรมรัฐ	กลุ่มละครบำบัดสำหรับเด็กอายุ 12-14 ปี	เพื่อบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตและปรับพฤติกรรมผู้เข้ารับการบำบัดมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคล มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงลดน้อยลง	โรงพยาบาลมหารมย์
105	ชนาภรณ์ ธรรมรัฐ	กลุ่มละครบำบัดสำหรับเด็กอายุ 15-17 ปี	เพื่อบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตและปรับพฤติกรรมผู้เข้ารับการบำบัดมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคล มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงลดน้อยลง	โรงพยาบาลมหารมย์
106	ดร.อาทรี วณิชตระกูล	บทละครเรื่อง “น่ารัก หน้าร้อน”	เป็นการเผยแพร่ให้นิสิตและบุคคลทั่วไปได้เข้าชมผลงานการออกแบบเสื้อผ้าเพื่อการแสดง ผ่านการจัดนิทรรศการในโครงการบางแสนละครก่อนจบครั้งที่ 5	สาขาคณตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
107	ดร.อาทรี วณิชตระกูล	การกำกับการแสดงการอ่านบทละครเรื่อง คดีสำคัญ	การกำกับการแสดงการอ่านบทละครเรื่อง คดีสำคัญ	สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ

				มหาชน)
108	อ.อาชวิชัย ฤกษ์สุวรรณ	มิวสิควิดีโอประกอบเพลง “ประโยคสั้นๆ”	เชิงนโยบาย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็น แนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียว เป็นพลังร่วมในการดำเนินงาน ได้อย่างประสบผลสำเร็จ ตลอดจนเผยแพร่ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับหน่วยงาน เพื่อ เสริมสร้างจิตสำนึกอันดี แสดงถึงศักยภาพใน การทำงาน	ฝ่ายบริหารบัญชีลูก ค้าและกฎหมาย บ. สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
109	อ.อาชวิชัย ฤกษ์สุวรรณ	วีดิทัศน์นำเสนอหมู่บ้านศาลา แดงเหนือ	เชิงสาธารณะ – เพื่อนำไปเป็นแนวทางใน การปฏิบัติให้เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว เป็นพลังร่วมในการดำเนินงานได้อย่าง ประสบผลสำเร็จ ตลอดจนเผยแพร่เป็นสื่อ ประชาสัมพันธ์สำหรับหมู่บ้านศาลาแดง เหนือ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกอันดี แสดงถึง ศักยภาพการเป็นหมู่บ้านที่ได้รับให้เข้า คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็น เป็นสุข	หมู่บ้านศาลาแดง เหนือ ตำบลเชียง รากน้อย อำเภอสาม โคก ปทุมธานี
110	อ.อัญญ์ ภู่งษ์ศักดิ์	VRCAM2 Virtual Studio: Variety Showreel	เชิงพาณิชย์ – เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็น Video Demonstration แสดงถึงศักยภาพ การผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบ VRCAM2 Virtual Studio และแสดงถึงวิธีการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) ของการผลิต รายการวาไรตี้	บ. แอดวานซ์ บรอด คาส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
111	อ.วารินทร์ ภัทรประทุมทอง	วีดิทัศน์สารคดีองค์กร ภาค ภาษาอังกฤษ (English- language video presentation) เรื่อง Amarit’s Way of Life: Re-edit	เชิงนโยบาย – เพื่ออัปเดตและให้ข้อมูลด้าน วิสัยทัศน์ ศักยภาพด้านการบริการ ความ เป็นมืออาชีพ รางวัล และความสำเร็จ รวมทั้งสานต่อปณิธานผู้ก่อตั้ง และแผนงาน ในอนาคตของบริษัท อีกทั้งยังตอกย้ำความ เป็นผู้นำและผู้ริเริ่มในธุรกิจการบริการแบบ ครบวงจรแก่บริษัทผู้รับสัมปทานชุดเจาะ น้ำมันจากต่างประเทศ	บ. Amarit and Associates จำกัด และบ. Amarit and Associates Logistics จำกัด
112	อ.วารินทร์ ภัทรประทุมทอง ร่วมกับ อ. พิมพ์กุล โลหกุล	วีดิทัศน์สารคดีองค์กร (Video presentation) เรื่อง ครีว iStyle: Shalom Israel	เชิงสาธารณะ - เพื่อให้ข้อมูล ด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ (Lifestyle) วัฒนธรรม (Culture) และอาหาร (Cuisine) ชาว อิสราเอลในประเทศไทย ผ่าน ตัวแทนคณะทูต (Diplomats) ที่	สถาน เอกอัครราชทูต อิสราเอล ประจำ ประเทศ ไทย (Embassy of Israel, Thailand)

			<p>ทำงานในสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลในประเทศ</p> <p>เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมระหว่างไทยและอิสราเอล</p>	
113	อ.พิมพ์มุก โลหกุล	<p>รายการคุยสบาย สไตล์พุทธ อาสา ตอน หนทางชีวิต 14 สุดยอด</p>	<p>เชิงสาธารณะ- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาผ่านการพูดคุยรายการ และนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน</p> <p>เชิงนโยบาย - เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพุทธศาสนา</p>	วัดปัญญาบันฑิตาราม
114	อ.พิมพ์มุก โลหกุล	<p>รายการคุยสบาย สไตล์พุทธ อาสา ตอน ออกกำลังกายดีชีวิตมีสุข</p>	<p>เชิงสาธารณะ- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาผ่านการพูดคุยรายการ และนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน</p> <p>เชิงนโยบาย - เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพุทธศาสนา</p>	วัดปัญญาบันฑิตาราม
115	อ.พิมพ์มุก โลหกุล	<p>รายการคุยสบาย สไตล์พุทธ อาสา ตอน ความเพียรกับการดำเนินชีวิต</p>	<p>เชิงสาธารณะ- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาผ่านการพูดคุยรายการ และนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน</p> <p>เชิงนโยบาย - เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพุทธศาสนา</p>	วัดปัญญาบันฑิตาราม
116	อ. พิมพ์มุก โลหกุล	<p>รายการคุยสบาย สไตล์พุทธ อาสา ตอน เมตตาเป็นเครื่องค้าจุนโลก</p>	<p>เชิงสาธารณะ- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาผ่านการพูดคุยรายการ และนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน</p> <p>เชิงนโยบาย เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพุทธศาสนา</p>	วัดปัญญาบันฑิตาราม
117	อ.พิมพ์มุก โลหกุล	<p>รายการคุยสบาย สไตล์พุทธ อาสา ตอน การให้อภัยทำให้ใจเบาขึ้น</p>	<p>เชิงสาธารณะ- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาผ่านการพูดคุยรายการ และนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน</p> <p>เชิงนโยบาย เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพุทธศาสนา</p>	วัดปัญญาบันฑิตาราม

118	อ.พัชรภาพร ดีวงษ์	บทความวิทยุ ชุด เยาวชนไทยกับอาเซียน	เชิงสารธารณะ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาผ่านการพูดคุยรายการ และนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน เชิงนโยบาย – เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพุทธศาสนา	สถานีวิทยุ อสมท.
119	อ.อิสริย์ ประดิษฐ์ธีระ	Thailand-Japan Relationships Media Campaign	เชิงสารธารณะ To inform the cognizance the geography on physical, historical, political, economic, demographic in Thailand and to publicize and promote the Thailand and Japan relationship and cooperation economic, social and cultural contexts	สถานีวิทยุไทย ฌ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
120	อาจารย์พิจิกา สงวนศักดิ์	งานวิจัย The Investigation of TWG Tea Salon & Boutique’s customer behavior	เชิงพาณิชย์ โดยสามารถนำผลวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนแผนการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยได้ต่อไป เชิงนโยบาย สามารถนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์การเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาให้TWG Tea Salon and Boutique ทั้งสามสาขาให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยได้เหมาะสมยิ่งขึ้น	จัดทำงานวิจัยให้กับ Italthai Hospitality Co., Ltd – the sole distributor’s of TWG Tea Salon and Boutique
121	ผศ.ดร. รัตน์สุดา ปุณณะหิตานนท์	งานวิจัย “การตอบสนองต่อโฆษณาของผู้ฟัง: กรณีศึกษารายการวิทยุในเครือ GMM Media” สถานีวิทยุ Green Wave	เชิงพาณิชย์- ซึ่งบริษัทจะนำผลการวิจัยไปวางแผนทางการผลิตรายการวิทยุให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	บริษัท GMM Media
122	ดร.ปฐมภาพร เนตินันท์	เรื่อง “ลักษณะและระดับการเปิดรับ ทักษะคิดที่มีต่อเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป”	เชิงนโยบาย -ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์จะนำผลการวิจัยไปวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อกำหนดนโยบายในการรณรงค์การเลือกตั้งต่อไป	พรรคประชาธิปัตย์

		(The Survey Research Results: Style & Level of Political Marketing Communications Tools' Exposure, Attitudes toward Political Marketing Communications Tools and Political Behavior of Bangkok Cosmopolitan Voters in General Election Campaign)		
123	ผศ. เดชพันธุ์ ประวิชัยร่วมกับ ผศ.สุนิสา ประวิชัย	การวิจัยประเมินผลโครงการรณรงค์การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายเข้าสู่มาตรฐาน GMP ขั้นต้น (Primary GMP)	เชิงพาณิชย์ - ซึ่งบริษัทจะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์วางแผนทาง กำหนดการ ออกแบบภาชนะและบรรจุภัณฑ์ให้เข้าสู่มาตรฐาน GMP ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายอมรับต่อสินค้าของบริษัท	บริษัท มีเดียพ้อยท์โปรดักชั่น จำกัด
124	อ.ชัชวาลย์ หลิวเจริญ	การรับรู้ ทักษะคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่เน้นขายงานดีไซน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	เชิงพาณิชย์ - ซึ่งบริษัทจะนำผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงและวางแผนการตลาดของบริษัท รุม อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท รุม อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด
125	อ.พงศกร อารีศิริไพศาล	การออกแบบอัตลักษณ์ ของบริษัท Tai Shou	เชิงพาณิชย์- ซึ่งผลงานดังกล่าวจะเป็นการสื่อสารถึงผลิตภัณฑ์และสร้างการจดจำต่ออัตลักษณ์ของสินค้าต่อกลุ่มเป้าหมายต่อไป	บริษัท Taishou (ไท โช่ว)
126	อ.สุนทรี ผลวิวัฒน์	โครงการสื่อสารผลการสนับสนุนโครงการผู้รับทุนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ สสส.	เชิงสาธารณะ - เพื่อใช้สนับสนุนการกำหนดประเด็นการดำเนินการของภาคีผู้รับทุนตามโครงการสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมเพื่อสื่อสารรูปธรรมโครงการที่ดีของ สสส.	บริษัท ดีไซน์ร้อยป่า จำกัด
127	อ.สุนทรี ผลวิวัฒน์	แผนประกวด IMC ของ “Happy Lemon” และ “สะบัดเส้น”	เชิงพาณิชย์- เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการสื่อสารการตลาดของบริษัท	บริษัท ดีไซน์อินเทอร์เน็ต เทนเมนท์ จำกัด
128	อ.สุนทรี ผลวิวัฒน์	แผนประกวด Young Creative	เชิงพาณิชย์- เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการ	บริษัท สมาร์ท ไอดี

		by Anitec	สื่อสารการตลาดของบริษัท	กรุ๊ป จำกัด
129	อ.ปณิญา ภักษา	ซีรี่ย์ละคร 14 ตอน ชื่อเรื่อง “บ้านชนะใจ”	เชิงพาณิชย์ - นำไปใช้ประโยชน์เชิง สาธารณะเพื่อใช้พัฒนาศักยภาพบุคคลใน องค์กรและสร้างความร่วมมือกับองค์กร เครือข่ายทางสื่อสารภายนอก	สถานีโทรทัศน์ไทยพี บีเอส
130	อ.ปณิญา ภักษา	บ้านเราน่าอยู่ ชื่อเรื่อง “วางมือ”	เชิงสาธารณะ- เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการ สอนในหัวข้อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	โรงเรียนอำมาตย์ พานิชนุกูล จังหวัด กระบี่
131	อ.เศรษฐา วีระธรรมานนท์	บ้านเราน่าอยู่ ชื่อเรื่อง “Zomcandy”	เชิงสาธารณะ- เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการ สอนในหัวข้อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	โรงเรียนอำมาตย์ พานิชนุกูล จังหวัด กระบี่
132	อ.ญาณิน พงศ์สุวรรณ	บ้านเราน่าอยู่ ชื่อเรื่อง “Love Revert”	เชิงสาธารณะเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการ สอนในหัวข้อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	โรงเรียนอำมาตย์ พานิชนุกูล จังหวัด กระบี่
133	อ.อัมพล คุณวิวัฒน์ศิลป์	บ้านเราน่าอยู่ ชื่อเรื่อง “แค่คิด ก็ผิดแล้ว”	เชิงสาธารณะเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการ สอนในหัวข้อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	โรงเรียนอำมาตย์ พานิชนุกูล จังหวัด กระบี่
134	อ.อรุพงศ์ แพทย์คชา	บ้านเราน่าอยู่ ชื่อเรื่อง “1 นาที”	เชิงสาธารณะเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการ สอนในหัวข้อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	โรงเรียนอำมาตย์ พานิชนุกูล จังหวัด กระบี่